

**TRC - ควรจะต้อง देंให้ได้**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวลีจั่วหัว...**

ขึ้นอยู่กับว่า เราจะเล่นได้หรือไม่ หรือ จะกล้าเล่นหรือเปล่า อีกทั้งเตรียมเงินไว้หรือเปล่า เพราะหุ้นตัวนี้ ต้องซื้อด้วยจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีนะ หรือ เรียกว่า มีเงินเท่าไรก็จะซื้อได้เท่านั้น... จริงๆ จะถามว่าเล่นได้หรือไม่มัน ไม่ใช่ประเด็น เพราะอย่างไร ก็เล่นได้ทุกตัวแหละครับ ถ้าอยากจะเล่น หรือ เห็นว่าเล่นแล้ว น่าจะมีลุ้นขายกำไรได้... แต่อาการหุ้นเริ่มจะฟองอะไรบางอย่าง วันนี้ต้องเอาเงินเข้าบัญชี เพื่อหวังจะเล่น แต่เราต้องไม่มองโลกแง่สวยเกินไปนะว่า จะไม่มีใครคุมราคาอยู่ ยังไงซะก็ต้องมีคนคุมราคาแน่ๆ อยู่แล้วละ อันนี้ คือคิดร้ายไว้ก่อน (แต่เป็นเรื่องดีของหุ้นนะ)... ดังนั้น ราคาเปิดก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรา เล่นไม่ได้ หรือไม่กล้าเล่น เสียมากกว่า ถ้าราคาขยับเปิดที่ 0.50 หรือ 0.51 นั้น อันนี้ก็ยังถือว่าพอรับไหว ยังน่าเล่นน่าไล่ หรือ ถ้าจะเปิดลบ ในราคา 0.49 หรือ 0.48 ก็ยังน่าสนใจ แต่ก็นะเขาจะเปิดให้แบบนั้นก่อนหรือ... เกรงว่าจะเปิดสูงๆ แล้วไล่สูงๆ ก่อน แล้วปล่อยให้ลงมาต่ำๆ นี่สิ แล้วยะนะ แต่เอาเถอะ ถ้าจะเล่นยากเกินไปนัก ก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็น ถือนานหน่อย แบบว่า เล่นรอบยาวขึ้น การแกว่งๆ ของราคา ก็อาจจะไม่ทำให้ใจเรารั่นๆ มากเกินไปนัก... ส่วนเรื่องของ ตลาด จริงๆ แล้ว ในระดับ 1490 +/- นั้นั้น ต้อง देंขึ้นมาให้ได้แล้วนะ หรือ ห้ามต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ไม่เช่นนั้น เรื่องที่คาดหวังในโครงสร้างที่คาดหวังว่าจะดี อาจจะเริ่มหายไป หรือ ตลาดจะเริ่มถดถอย เปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นทางขายหรือปรับพอร์ตในระยะต่อไปเสียมากกว่าได้... ตามดูสดๆ กันทุกวันทางเพจนะ เวลา 8.30-9.30 จะชัดกว่า

**ดูตามเกม...**

ว่าไปแล้วในเบื้องต้นข้างข้อความข้างบนเสียแยะแล้วกระมัง ดังนั้น เขาเป็นว่าวันสองวันนี้ ก็น่าจะมีแนวเล่นทางขึ้น อีกซักระลอกก็ได้จะ... แล้วแต่ละรอบเนี่ย ให้ผลตอบแทนดีๆ เลยนะ

- แนวรับ : ...0.50-0.48 ต้องไม่ต่ำกว่า 0.48 ไว้อุ่นใจกว่า
- เป้าหมาย : ...0.56-0.58 ผ่านยืนได้ ก็จะมีลุ้น 0.65-0.66

Price Chart...(TRC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TRC... เห็นภาพการแกว่งตัวระยะสั้น ก็ น่าจะมีความเป็นไปได้ ที่จะเห็นการแกว่งตัวขึ้นอีกรอบ เพราะถ้าเอารูปแบบการขึ้นมารอบก่อนหน้านี้ แล้วมีการพักตัวลง หารอบนี้ ไม่ต่ำกว่า 0.48 เสียก่อน การขึ้นในระยะทางพอๆ กับรอบก่อน ก็น่าจะพอหวังได้ โดยจะว่าไปแล้ว ก็มีรูปแบบราคาในเชิงบอก จากการยืนระดับ 0.48 ได้... จริงๆ แล้ว ราคา 0.50-0.51 นั้น ถ้าจะเปิดมา ก็ยังถือว่าไม่แพงเท่าไรนะ ยังพอตามได้ ส่วนระดับ 0.56-0.57 จะเป็นแนวต้านย่อยๆ หากยืน 0.58 ได้มันคงนั้น รูปแบบการปรับฐานใหญ่ๆ ก็อาจจะจบลงไปแล้ว การจะมองการขึ้นในรอบใหญ่ๆ ต่อไปนั้น อาจจะมีเป้าหมายที่สูงกว่า 0.65-0.66 ก็ได้ด้วยนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเห็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน